

# ตั้งฮั่วเส็ง จัดงาน“ร้อยเรียง เคียงศิลป์” ครั้งที่ 23



ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ผู้นำตลอดกาลทางด้านเทคนิคและอุปกรณ์ งานฝีมือที่สร้างอาชีพให้กับคนไทยมาอย่างยาวนานที่สุดมา 54 ปี ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและเรียนรู้งานศิลปะ สร้างรายได้ เสริมอาชีพ สอนฟรีทุกรายการ จนปีนี้ ร้อยเรียง เคียงศิลป์ ครั้งที่ 23 นางานฝีมือสุดฮิตหลายสิบปีในเมืองไทยและกำลังเป็นเทรนด์ในปัจจุบันกับไฮไลท์ งานฝีมือ “Huck Embroidery” สุดยอดงานอายุกว่า700 ปี ดันกำเนิดจากสวีเดนและเป็นที่ยอมรับมากในอเมริกา พร้อมทั้งได้เชิญสุดยอดทีมผู้เชี่ยวชาญจาก Hamanaka ของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิต ใหมพรหม อุปกรณ์ทำงานฝีมือ นำตุ๊กตาโครเชต์ เสื้อถักโครเชต์ เสื้อถักนิตตั้งมาจัดแสดงและสุดพิเศษ workshop สอนฟรี โดยอาจารย์ชินชู เกะ โยชิตะ อาจารย์คาซุโยะ นากามูระ บินตรงมาสอนฟรีทุกวัน

ภายในงานยังมีงานฝีมือทรงพลังสำหรับลมหนาวนี้ อาทิ งานถัก เทคนิคขั้นเทพ อัฟกันโครเชต์ แท้ตเซท งานสานผ้า งานถัก Knitting Mill งานปักฮาร์ดเด็งเกอร์ ซาซิกโกะ รวมทั้งงานศิลปะ ทั้งที่เป็นงานศิลปะหัตถกรรมเก่าแก่ของไทยและงานฝีมือเทคนิคจากต่างประเทศอีกมากมาย โดยเน้นการ DIY ให้เข้ากับเทรนด์และยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งทั้งหมดนี้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเรียนรู้ได้ฟรี และยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการทำงานฝีมือไปใช้ในประกอบการอาชีพ สร้างรายได้ รวมถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย

วิโรจน์ จุนประทีปทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด ได้กล่าวถึงงานร้อยเรียงเคียงศิลป์ว่า ทางห้างเรามุ่งหวังให้ตั้งฮั่วเส็ง เป็นฮีโร่ ซีเนเตอร์ ของครอบครัว ไม่ว่าจะ เป็น generation ไหนก็สามารถมาหาความรู้เกี่ยวกับงานฝีมือได้ทุกประเภทขึ้นกับความสนใจ และยังสามารถสร้างอาชีพได้อีกทางหนึ่ง โดยทางห้างมีอุปกรณ์งานฝีมือที่พูดได้ว่าครบทุกอย่างแห่งเดียวในประเทศไทย ในอนาคตยังวางแผนต่อยอดไปถึงการจัดกลุ่มเวิร์คช็อปงานฝีมือในกลุ่มพื้นที่อื่นๆ สัญจรนอกสถานที่ เพื่อเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายอีกต่อไป

จรรยา จุนประทีปทอง ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือ ในฐานะผู้ริเริ่มงาน “ร้อยเรียงเคียงศิลป์” กล่าวถึงงานในครั้งนี้ว่า เราอยากที่นางานฝีมือที่เคยฮิตมากในช่วงเริ่มต้นการจัดงานกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เพราะเนื่องจากในปัจจุบันงานฝีมือ งานโฮมเมด เป็นการสร้างรายได้หลักหรือเสริมเป็นจำนวนมาก เมื่อมีช่องทางในเรื่องของโซเชียล มีเดีย เข้ามาจะทำให้ทุกคนได้สามารถสร้างผลงานและมีพื้นที่มีเดียที่จะโชว์ผลงาน จึงอยากให้ผู้ที่สนใจงานฝีมือได้มาศึกษาเทคนิคงานฝีมือที่มากกว่า 40 รายการในครั้งนี้และนำไปต่อยอดเป็นผลงานซึ่งจะเป็นอัตลักษณ์ส่วนตัว ที่สำคัญคือเราสอนฟรีทุกรายการ และเป็นประจำทุกปีที่เราเชิญอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องงานฝีมือบินตรงมาสอนเช่นเคยในทุกวันตลอดงาน

งาน “ร้อยเรียง เคียงศิลป์ ครั้งที่ 23” ครั้งนี้ เริ่มวันที่ 13 -24 ตุลาคม 2559 ณ Event Square ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-434-0448 ต่อ 8711 / 8777/ 8719